

สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.ภูเก็ต)

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)

ฯลฯ

ลำดับ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย			
๑	การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการที่ยังไม่เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ. ตามประกาศ ก.จ. ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่อย่างใด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานผลให้ ก.จ. ทราบแล้ว	รับทราบ	
๒	รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยกำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ	รับทราบ	
๓	รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง รวม ๕๖ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ	รับทราบ	
๔	รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ ๙) โดยกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	รับทราบ	
๕	รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘) โดยกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	รับทราบ	

..... เลขาธิการ ก.จ.ภูเก็ต

ลำดับ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
๖	รายงานการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเสนอขอรับการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ราย คือ นางสาวนันทิยา ชุมดี ตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๙๘๒-๒ วิทยฐานะชำนาญการ ประจำโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต	รับทราบ	
๗	รายงานการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ ๙)	รับทราบ	
๘	รายงานการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘)	รับทราบ	
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย			
๑	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ และคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยเห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ข้อ ๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ดและวรรคแปด	เห็นชอบ	
๒	ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยกำหนดตำแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี รวมจำนวน ๖ อัตรา คือ ๑. กองคลัง - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา ๒. กองการท่องเที่ยวและกีฬา - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา	เห็นชอบ	


 เลขาธิการ ก.จ.ภูเก็ต

ลำดับ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
๓	<p>ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจำนวน ๔ ราย คือ</p> <p>๑. นางชนัญชิตา สิมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๔ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕</p> <p>๒. นางสมใจ ยอดทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๓ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๕</p> <p>๓. นางดวงฤทัย เพ็ชรสมาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๓๐๑-๐๐๑ สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๔</p> <p>๔. นางกนกวรรณ พุททอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๒๘-๐๒๐๙-๐๑๐ สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔</p>	เห็นชอบ	
๔	<p>ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ ๙) ราย นายวิชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ ๘) ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙)</p>	เห็นชอบ	
๕	<p>ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘) ราย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗) ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘)</p>	เห็นชอบ	
๖	<p>ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑๙ นายธนากร อัฐพร สังกัดกองกิจการขนส่ง</p> <p>๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๒๐ นางสาวศศิธร ขาวเรือง สังกัดกองกิจการขนส่ง</p> <p>๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๒๑ นายกฤษฏา โทธรรม สังกัดกองกิจการขนส่ง</p> <p>๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๒๓ นายณรงค์ ล้วนเกษม สังกัดกองช่าง</p> <p>๕. ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๒๔ นางอนงค์ กักกอง สังกัดกองกิจการขนส่ง</p>	เห็นชอบ	

ลำดับ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
๗	<p>ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายนครินทร์ จินดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัด อบจ. ๒. นางสาวรัตติยา เกตุเนตร ตำแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย ประจำโรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ๓. นางสาวเสาวลักษณ์ รำนา ตำแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย -,- ๔. นางสาวพัชราพรรณ สามทอง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย -,- ๕. นางสาวแพรวนภา ช่วยเมือง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนนาฏศิลป์ ประจำโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็จ ๖. นางสาวปิยะวรรณ ชุนสั้น ตำแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมศึกษา -,- ๗. นางสาวทัศนีย์ ชูมณี ตำแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ -,- ๘. นายสุพนิช สวยสุน ตำแหน่ง ครูช่วยสอนคหกรรม -,- ๙. นางสาวมนนิพา ทองมณี ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียง (ตันติโกวิทบำรุง) ๑๐. นางสาวศลิษา ชูปริดา ตำแหน่ง ครูช่วยสอนเทคโนโลยี ประจำโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน ๑๑. นายวรินทร์ นาคชัยเนรมิต ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด อบจ. ๑๒. นางสาวน้ำฝน หัยภาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง 	เห็นชอบ	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวชิรินทร์ ปฐมวัฒน์พงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต